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“ณัฏฐพล” แจกแจงชัดวุฒิสภา ปรับโครงสร้าง ศธ.ลดซ้ำซ้อน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังจากการตอบกระทู้ต่อที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา
เมื่อวันที่ 25 พ.ย.ว่า สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้มีการสอบถามเรื่องการปฏิรูปการศึกษา
ซึ่งตนได้อธิบายให้ฟังถึงแนวทางเรื่องต่างๆที่มีหลายประเด็น ทั้งในเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้าง ศธ.
ซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง ศธ. ที่มีนายวราวิทย์ กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศธ.
เป็นประธาน โดยอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ซึ่งขอรับรองว่าการปรับปรุงโครงสร้างครั้งนี้จะคำนึงถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ
และสิทธิในการเจริญเติบโตที่เคยได้รับก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิม
และยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นภารกิจเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงานและลดความซ้ำซ้อนการใช้งบประมา
ณ

รมว.ศึกษาธิการกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ทางวุฒิสภายังสอบถามเรื่องจำนวนผู้อำนวยการโรงเรียน
และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่กำลังรอการบรรจุแต่งตั้ง ซึ่งตนได้ชี้แจงว่า ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ
ส่วนกรณีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการ และนักการภารโรงนั้น
เบื้องต้นวางแผนให้มีงบประมาณจ่ายในช่วง 12 เดือนนี้ก่อน ส่วนจะมีการปรับอะไรอย่างไรบ้างนั้น ตนยังตอบไม่ได้
เพราะยังไม่เห็นภาพรวมทั้งหมด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปรวบรวมประเด็น
เพื่อวางแนวทางแก้ไขให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก ไทยรัฐ วันที่ 26 พ.ย. 2562
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